

## รายชื่อผู้ขอรับการเป็นข้าราชการที่ติ รุ่นที่ 36

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
1	นายกตัญญู ผลเกิด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
2	น.ส.กรรณิกา จำเริญนุสิต	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำยืน
3	น.ส.กรรณิการ์ แสงนิล	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
4	น.ส.กรรวิภา มูลศักดิ์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
5	น.ส.กรองกาญจน์ ศิริบุญกุลวัฒนา	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6	น.ส.กัญฐณา เพชรฤทธิ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูพานรายณ์
7	น.ส.กิตติยา ชันเกษตร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
8	นายเกียรติศักดิ์ ประดิษฐพร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง
9	น.ส.แก้วตา คงนุ่น	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
10	น.ส.ขวัญ เมืองมี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
11	นายครองสิน บุญศรี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
12	น.ส.จรรยา แก่นจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
13	น.ส.จันทน์ จาตุรโอบาส	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14	นางจันทรา ชัยชนะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
15	นายจิรายุ เตชะวารการ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน
16	น.ส.จิรารวรรณ ราชกันทร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
17	น.ส.จุฑาทิพย์ मुखแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
18	น.ส.จุฑารัตน์ ไชยบุตร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
19	นางเจนจิรา ส่งสันเทียะ	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
20	นายชัยวัฒน์ สหไชยบุญเรือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
21	นายชาติชาย ศีตีสาร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
22	น.ส.ชุตินา ไกรฤกษ์โอฬาร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
23	นายธรรณวัฒน์ สุคำภา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
24	น.ส.ธูปกาญจน์ พระไชยบุญ	นิติกรปฏิบัติการ	กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
25	น.ส.ฐิตารีย์ สุรภา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
26	นายณัฐชนน น้ำจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
27	นายณัฐดนัย ใจเป็ง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
28	นายณัฐพงษ์ ทองเจือ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
29	นายณัฐพงษ์ เพชรรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
30	นายณัฐพล อินธิแสง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
31	น.ส.ศรณวรรณ ชื่นบุบผา	นักนิเวศสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
32	นางทิพวรรณ บุตดา	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

## รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 36

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
33	นายธนกฤต ตั้งกลาง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
34	นายธนคม หอมหวล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
35	นายธนากร คำภีมาบุตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
36	นายธนายุทธ บุญเนตร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาแม่วังสามสิบ
37	นายธรรมรัตน์ เม่งบุตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
38	น.ส.ธัญพร แสงคง	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
39	น.ส.ธัญลักษณ์ ภาคภูมิ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
40	น.ส.ธิดาพร เมืองแก้ว	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปาง
41	น.ส.นงศรัภักษ์ คำมี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
42	นายนนทชาติ เทียนกล้า	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาพรรณานิคม
43	นายนนทวิทย์ ลอยวิรัตน์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดสกลนคร
44	นายนพดล ภูน้ำ้อย	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
45	นายนพดล อุ่นจันดา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาจุน
46	นายนพพล ทวีโคตร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
47	น.ส.นลิน จันท	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
48	น.ส.นัฏฐา สุขพัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
49	นายนันทพงศ์ ชูปาน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
50	น.ส.นาฏอนงค์ แสงทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
51	นายอนุกุล ท่วมเอี่ยม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
52	น.ส.นุรฮัยนี เอสเอ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดสตูล
53	น.ส.ปภาดา ศุภพิบูลย์กุล	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
54	นายประพาฬ เวสสารขจร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
55	นายประสิทธิ์ คำฟู	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์
56	น.ส.ปริยาณัฐ บุญหวา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ สาขาน้ำป่าด
57	นายปฤษฎี พรหมรักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
58	นายปิยพล สมบัติมนต์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพธิ์สัย
59	นายปิโยธรรม ทองแดง	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเขือก
60	น.ส.ปุณยศรีณี ปรวิตรพันธ์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
61	นายพงศธร ทัບซุม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาพรรณานิคม
62	นายพงษ์อำมาตย์ อำมาตย์ทัศน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
63	น.ส.พรนภัส นาควิเชียร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี
64	น.ส.พิริยา สุทธิ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่อนโน
65	น.ส.พิชญพร ชัยโยธา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

## รายชื่อผู้ขออบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 36

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
66	นายพิสิฐ เพ็ชรสันทัด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
67	น.ส.ภัสสร รักพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
68	นายภัทร คำเมืองปลุก	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
69	จำสิบเอกภักดิ์ แพงคำไหล	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเขือก
70	นายภูมิรัชต์ เงามเงิน	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน
71	น.ส.มาลินี นิธิชัยชัชวาล	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
72	นายยุทธภูมิ มีสมบัติ	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
73	น.ส.รวีวรรณ ทรัพย์สุจริต	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
74	น.ส.รัชมาพร ณ น่าน	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดแพร่
75	น.ส.วนาลี มีคำทอง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
76	นายวรพจน์ โยธินภาวิรัชต์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดนครปฐม
77	นายวีรญญ ช่วยแทน	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
78	น.ส.วรรณภา สวาทพงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
79	น.ส.วรรณภา ไทยะอะเสม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาจุน
80	นายวรการ สิทธิเดชะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
81	น.ส.วัชรภรณ์ กุลศิริ	นิติกรปฏิบัติการ	
82	นายวัฒนศิลป์ สุษะพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
83	น.ส.วารุณี ทองอินทร์	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราชสีไศล
84	น.ส.วาสนา สุภานาม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปาง
85	น.ส.วาสิณี กันทวิชัย	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดหนองคาย
86	นายวิชัย มรกฏจินดา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
87	นายวิษณุ เดชะ	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
88	นายวีระยุทธ ศรีละพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
89	น.ส.ศรัณย์ลักษณ์ โอ่งวัลย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
90	นายศรายุทธ จักรชัย	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยุหะภูมิพิสัย
91	นายศรีเดช คำจันทร์วงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
92	นายศรีศักดิ์ มีรักษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
93	น.ส.ศุภานถ ชุนพิลิก	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
94	นายสถาพร เสนาวงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
95	นายสมคิด อินไชย	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย
96	น.ส.สรวรรณ จันทร์ราม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล
97	น.ส.สาวิตรี พรหมเดช	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง
98	น.ส.สาวิณี หนองท้าว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

## รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 36

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
99	นายสิทธิชัย รื่นฤทธิ	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
100	นายสิริ ปิงแก้ว	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดลำปาง
101	น.ส.สิริกาญจน์ มณีรัตน์	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
102	น.ส.สุขสวัสดิ์ สิงห์โต	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
103	นายสุทธิลักษณ์ กองธรรม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
104	น.ส.สุธาทิพย์ จันทระเจริญ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
105	นายสุพจน์ บารมี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
106	น.ส.สุพิชา สัมพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
107	นายสุรเดช กิตติวิจารณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
108	นางสุวิมล ยศสูงเนิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
109	นายแสงตะวัน ภูดวง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์
110	นายอดุล อ่อนละมุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
111	นายอภินันท์ โคตรบุญเรือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
112	นายอภิชาติ ศรีวีระ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กองมาตรฐานราคากลาง
113	น.ส.อภิญา ปากเพียร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
114	น.ส.อรทัย บุญตะนัย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
115	น.ส.อัษฎิณี กอนจอย	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
116	นางอัญญารัตน์ สีหว่าสะโสม	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
117	นายอิศรา คำวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
118	นายอุดร ต้นสิงห์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาห้วยตะพาน
119	น.ส.อุทัยวรรณ รัตนพิมพ์	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
120	น.ส.อุบลวดี หมายเหมือนจิต	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
121	นายเอกพงศ์ คำอำภัย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
122	นายเอกอักษร ชันทอง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส